

KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM THÁI BÌNH LẦN THỨ BA (26/10/1958 - 26/10/2023)

Luôn cõ Bác trong tim

Trong đình Phương Cáp, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư), tấm ảnh chụp Bác Hồ về thăm, nói chuyện với cán bộ và nhân dân tại đình làng năm ấy được giữ gìn và treo trang trọng trên tường. Bức ảnh không chỉ là kỷ vật quý giá mà còn là lời nhắc nhở cán bộ, nhân dân nơi đây niềm vinh dự, tự hào được đón Bác về thăm.



Đình Phương Cáp, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư) - nơi Bác Hồ về thăm.

Luôn cõ Bác trong tim

Năm nay đã gần 90 tuổi nhưng bà Đỗ Thị Xoa, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thư Trì (nay là huyện Vũ Thư) vẫn nhớ như in những lần được gặp Bác Hồ, trong đó có lần gặp tại đình Phương Cáp. Bà hồi tưởng: Dù là cán bộ huyện nhưng tôi cũng không biết mình sẽ được đón Bác. Từ đêm ngày 31/12/1966, chúng tôi được lệnh triệu tập họp ở Hợp tác xã Tân Phong (Việt Hùng). Sáng sớm ngày 1/1/1967, chúng tôi được thông báo thay đổi địa điểm họp tại đình Phương Cáp (Hiệp Hòa). Khi Bác đến, tôi và tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, xúc động. Bác khen Hợp tác xã Tân Phong đạt năng suất lúa cao, khen xã Hiệp Hòa trồng cây giỏi... Bác còn căn dặn nhân dân và cán bộ toàn tỉnh về công tác sản xuất, xây dựng Đảng, phân đấu đưa Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt... Bác

không quên nhắc nhở, phê bình thời xấu đánh chủ về của nam giới. Kết thúc buổi nói chuyện, mọi người quây quần bên Bác để chụp ảnh lưu niệm tại sân đình. Bác bảo các đồng chí nam giới nhường cho chị em phụ nữ ở hàng trên để không bị che khuất mặt. Thấy tôi ngồi hàng thứ hai nhưng ngồi hơi thấp, Bác vỗ vai tôi bảo: "Cháu ngồi chống chân cao lên kéo chú Tố Hữu che mắt mặt". Tôi cũng cố ngồi cao hơn nhưng quả thật về sau ngắm hình ảnh, gương mặt tôi vẫn bị khuất, chỉ nhìn thấy chòm râu, tóc củ tiếc mãi... Dù được nhìn thấy Bác tại đình làng cách đây đã hơn nửa thế kỷ nhưng cho tới nay hình ảnh Bác Hồ vẫn vẹn vẹn trong tâm trí ông Bùi Đình Mậu, thôn Phương Cáp, xã Hiệp Hòa. Ông kể: Khi đó tôi là thành viên của tổ khoa học kỹ thuật - thuộc hợp tác xã, vẫn đi làm như mọi ngày. Đến khoảng 9 giờ sáng thì đồng chí Bí thư Chi bộ cho biết:

Bác Hồ về thăm nhân dân Thái Bình tại đình Phương Cáp, để nghĩ tới kỹ thuật về gắp. Khi đó, niềm vui như vỡ òa. Chúng tôi vội vã về nhưng đứng mãi đằng xa. Tuy vậy cũng được chứng kiến Bác nói chuyện với cán bộ và nhân dân Thái Bình. Lúc bấy giờ chỉ có một số ít cán bộ thời chủ yếu là xã viên Hợp tác xã Tân Phong. Bác đã động viên, khích lệ, tiếp thêm nghị lực và niềm tin để các thế hệ hàng hái tham gia lao động, chiến đấu, học tập theo tấm gương của Người. Về sau, khi vào bộ đội, nhớ lại những hình ảnh thân thương của Bác đã cho tôi thêm ý chí chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ.

Khát vọng trên chặng đường mới

Ông Đỗ Như Thân, Bí thư Chi bộ thôn Phương Cáp cho biết: Chúng tôi hiểu rằng cần phát huy hơn nữa truyền thống

lao động cần cù, đoàn kết và sáng tạo để xứng đáng với lời Người dạy năm xưa. Hiện toàn thôn có 75% hộ khá và giàu. Từ năm 2021 đến nay, nhân dân đã tự nguyện hiến đất nông nghiệp, đất vườn, ao, thảo ruộng đậu, thôn đã huy động đóng góp hơn 1,4 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó lắp đặt thêm 2.980m hệ thống đèn điện thấp sáng đường quê, làm 4 đoạn đường nội xóm...

Ông Đào Trọng Loan, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Hòa chia sẻ: Trong sâu thẳm trái tim mỗi cán bộ, đảng viên, người dân xã Hiệp Hòa luôn khắc ghi niềm vinh dự, tự hào là mảnh đất được đón Bác về thăm, từ đó không ngừng phấn đấu, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Để giúp chúng tôi tận mắt thấy những minh chứng cụ thể, sinh động, ông Loan đưa chúng tôi tới thăm mô hình kinh tế của anh Đỗ Cao Cường, thôn An Đẽ. Yêu ruộng đồng, quý từng tấc đất, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, anh Cường đã tìm được hướng đi mới để hướng đến nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa. Mô hình của anh cũng gợi mở nếp nghĩ, cách làm mới cho mọi người, góp phần giải bài toán ruộng hoang mà lâu nay nhiều địa phương còn loay hoay. Anh Cường chia sẻ: Qua những bài học, qua tư liệu lịch sử, tôi tự hào khi được sinh ra và lớn lên tại nơi Bác Hồ về thăm. Từ đó hình thành ý thức, trách nhiệm, khát vọng chinh phục tri thức và xây dựng quê hương. Bởi vậy, sau nhiều năm làm việc xa nhà, năm 2018 tôi bàn bạc với gia đình thuê 12ha đất chua trũng khó canh tác của các hộ dân trong thôn và đất của xã tiến hành chỉnh trang để cấy lúa. Đến nay tôi cấy 20ha lúa. Tôi đã đầu tư máy móc để phục vụ sản xuất và làm thêm dịch vụ, mỗi năm thu lãi 400 - 600 triệu đồng.

Ông Đào Trọng Loan thông tin thêm: Nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Tận dụng thời cơ, vận hội mới, Đảng bộ và nhân dân Hiệp Hòa quyết tâm xây dựng quê hương sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

XUÂN PHƯƠNG

VŨ THƯ

Tập trung chuẩn bị tổ chức lễ hội chùa Keo

Lễ hội chùa Keo mùa thu năm nay sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ 24 - 29/10 (10 - 15/9 âm lịch). Nét mới là lễ hội năm nay sẽ được nâng tầm quy mô tổ chức nhằm tương xứng với vị trí và giá trị của di tích quốc gia đặc biệt. Ngoài các nghi thức truyền thống ở phần lễ và các hoạt động sôi nổi trong phần hội, tại lễ hội chùa Keo mùa thu năm nay sẽ diễn ra hội chợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP của 8 huyện, thành phố trong tỉnh và huyện Vũ Nhai (tỉnh Thái Nguyên). Đặc biệt, chương trình khai mạc lễ hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH Thái Bình và được tiếp sóng trên kênh truyền hình của 35 tỉnh, thành phố.

Để tổ chức lễ hội thành công, huyện Vũ Thư tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, đồng bộ các nhiệm vụ. Ông Đỗ Ngọc Trung, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện, Trưởng ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo cho biết: Thời gian qua, huyện đã tập trung khai thác các nguồn lực, tiến hành một số dự án sửa chữa, nâng cấp, cải tạo nhà khách, vườn hoa, cảnh quan khuôn viên, hệ thống điện chiếu sáng tại di tích. Đến nay, công tác tu bổ, chỉnh trang, làm đẹp cảnh quan đã cơ bản hoàn thành. Ngoài ra, chúng tôi phối hợp với Công an huyện rà soát, kiểm tra, tiến hành bố sung thiết

bị, nhân lực phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy. Huyện phát động các địa phương, từ ngày 22 - 29/10 sẽ tiến hành treo cờ hội dọc các tuyến đường về chùa Keo nhằm tạo không khí sôi nổi cho lễ hội.

Cùng với đó, Huyện đoàn và các đoàn trường sẽ huy động đoàn viên, thanh niên, học sinh tiến hành tổng vệ sinh môi trường toàn bộ khuôn viên chùa Keo và khu vực xung quanh. 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng sẽ tiến hành đợt tổng vệ sinh môi trường nhằm tạo ấn tượng cảnh quan môi trường sạch đẹp cho du khách khi về dự lễ hội. Các đơn vị, địa phương đang tích cực tập luyện văn nghệ phục vụ chương trình khai mạc lễ hội. Hiện nay, huyện đang gấp rút triển khai để sớm hoàn thiện khâu mở rộng mặt bằng bãi đỗ xe, trang trí khánh tiết, công tác đón tiếp khách, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau lễ hội.

Đến nay, huyện đã nhận được đăng ký tham gia hội chợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP tại lễ hội chùa Keo của hơn 40 chủ thể với hơn 70 sản phẩm OCOP và đặc sản truyền thống trên địa bàn tỉnh và huyện Vũ Nhai (tỉnh Thái Nguyên). Ông Cao Vũ Thạch, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện cho biết: Chúng tôi đang tích cực phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện để quy hoạch vị trí, chuẩn bị khung

rap, dự kiến đến ngày 23/10 sẽ hoàn tất lắp đặt các gian hàng. Huyện có hồ sơ thiết thực về chi phí vận chuyển sản phẩm, an ninh, hậu cần nhằm tạo điều kiện, thu hút sản phẩm OCOP trong và ngoài huyện. Các chủ thể rất phấn khởi, tích cực chuẩn bị sản phẩm, sẵn sàng tham gia hội chợ.

Ông Phạm Công Điện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Keo cho biết: Năm nay, huyện có tham vấn ý kiến của nhiều chuyên gia lịch sử, văn hóa, tiêu biểu như Giáo sư sử học Lê Văn Lan trong khâu tổ chức lễ hội. Huyện cũng mời nhiều nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật tên tuổi trong nước tham gia chương trình nghệ thuật tại đêm khai mạc lễ hội. Quy mô tổ chức lễ hội được nâng lên so với mọi năm, các hoạt động, chương trình tại lễ hội chuyển nghiệp, trình phú hơn, do đó công tác chuẩn bị, tổ chức, quản lý lễ hội sẽ vất vả, khó khăn hơn. Tuy nhiên, Ban tổ chức, 8 tiểu ban, các đơn vị, địa phương của huyện đều tập trung cao cho công tác chuẩn bị, quyết tâm tổ chức lễ hội thành công, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống của quê hương và quảng bá, giới thiệu mảnh đất, con người Vũ Thư tới du khách thập phương.

QUYNH LƯU



Cải tạo, làm đẹp cảnh quan, khuôn viên di tích trước lễ hội.

THI ĐUA YÊU NƯỚC

THI ĐUA THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP

Giải bài toán "ly nông không ly hương"

Nhằm huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, ngày 14/6/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 93 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình". Sau hơn 2 năm thực hiện, phong trào đã lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong bức tranh thu hút đầu tư của tỉnh, tăng thu ngân sách nhà nước, làm thay đổi diện mạo ở nhiều vùng nông thôn, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

KỶ 1: CÔNG NGHIỆP VỀ LÀNG, CUỘC SỐNG ĐỔI THAY

Phong trào thi đua thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh được tổ chức thực hiện hiệu quả thời gian qua không chỉ góp phần giúp các địa phương giải quyết bài toán "ly nông không ly hương" mà còn tạo điều kiện để người lao động nâng cao đời sống vật chất và tinh thần khi được sống và làm việc ngay trên quê hương.

Về quê để an cư, lạc nghiệp

Trước đây, chị Phạm Thị Hào, xã Đông Phương (Đông Hưng) có thời gian dài làm công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh nên rất thăm thía cảnh thuê trọ xa nhà, thiếu thốn đủ bề. Thế nhưng vài năm nay chị đã có công việc ổn định tại một doanh nghiệp may ở CCN gần nhà với mức lương ổn định. Chị Hào chia sẻ: Khi về quê cũng làm công nhân may nhưng công việc ổn định, không phải đi xa, không phải thuê nhà mà lại gần

gia đình, chăm sóc được con cái nên chắc chắn tôi sẽ ở lại quê làm việc lâu dài. Tôi mong ngày càng có nhiều doanh nghiệp về đầu tư tại các CCN, tạo cơ hội việc làm cho lao động trẻ ở địa phương, để chúng tôi không phải vất vả xa quê mưu sinh nữa.

Cũng có nhiều năm xa quê đi làm công nhân, cuối cùng chị Hoàng Thị Phương, xã Đông La quyết định trở về xin vào làm việc tại chi nhánh Công ty TNHH Thời trang Thảo Nguyên, nhà máy may mặc Thái Bình (CCN Đông La, huyện Đông Hưng). Chị Phương cho biết: Trước đây vì không tìm được việc làm nên tôi phải đi làm xa quê. Khoảng 2 năm nay, khi biết CCN Đông La có doanh nghiệp may tuyến lao động phù hợp với nhu cầu của mình nên tôi xin về làm việc để được gần nhà với mức lương 8 triệu đồng/tháng, 2 vợ chồng cùng đi làm công ty nên cũng đủ chi phí trang trải cuộc sống hàng ngày, nuôi con ăn học và tích cóp được một khoản cùng

với sự giúp đỡ của gia đình, chúng tôi cũng xây dựng nhà cửa khang trang.

Công ty TNHH Creative Source Việt Nam (CCN Minh Lãng, huyện Vũ Thư) là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài chuyên sản xuất giấy da xuất khẩu đi Mỹ và các nước châu Âu, thu hút số lượng lớn lao động vào làm việc với khoảng 3.000 người. Theo ông Zhao De Wu, Phó Giám đốc điều hành Công ty: Do là lĩnh vực sản xuất cần nhiều công nhân nên chúng tôi quyết định chọn CCN Minh Lãng làm địa điểm đầu tư vì khu vực này có nguồn lao động dồi dào, người lao động rất cần cù, chịu khó. Quá trình đầu tư, doanh nghiệp cũng đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền từ khi giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục đầu tư đến việc vận hành thì chức năng của UBND xã Minh Lãng cho biết: Toàn xã hiện có 6 doanh nghiệp, trên 10 tổ hợp thể cùng với các doanh nghiệp hoạt động trong CCN Minh Lãng đã thu hút khoảng 7.000 lao động của địa phương vào làm việc. Công nghiệp về làng góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của xã, trong đó: nông nghiệp và thủy sản chiếm 10,33%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 64,04%, thương mại - dịch vụ chiếm



Sản xuất tại Công ty TNHH May Dệt Đăng (xã Đông Phương, huyện Đông Hưng).

Chị Phạm Thị Nhài, xã Chí Hòa (Hưng Hà) đã làm việc tại Công ty TNHH Creative Source Việt Nam được hơn 2 năm cho biết: Thời gian tôi vào làm việc tại doanh nghiệp cũng là thời gian khó khăn nhất do dịch Covid-19 bùng phát, các đơn hàng bị hạn chế, song Công ty luôn duy trì ổn định việc làm cho người lao động với mức lương 6,5 - 8,5 triệu đồng/người/tháng và bảo đảm đầy đủ các chế độ tăng ca, chuyên cần, bảo hiểm, trợ cấp khó khăn... Dù mức lương chưa cao nhưng cũng gấp nhiều lần so với cây mậy sào ruộng, lại được làm việc gần nhà nên công nhân ai cũng mong Công ty phát triển để tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

"Ly nông không ly hương"

Ông Hà Khánh Hưng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaspace cho biết: Doanh nghiệp đang đầu tư hạ tầng 2 CCN ở huyện Vũ Thư là Tân Minh và Minh Lãng. Trong đó, CCN Minh Lãng đã hoàn thiện đầu tư hạ tầng giai đoạn 1 với diện tích 12,4ha, tỷ lệ lắp đặt đạt 100%, giai đoạn 2, 3 với diện tích 62,5ha đang triển khai

giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, CCN đã thu hút được 12 doanh nghiệp vào sản xuất, tạo việc làm cho 6.000 lao động. Điều kiện làm việc tốt, thu nhập ổn định, bình quân khoảng 6 - 8 triệu đồng/người/tháng nên hầu như các xã chế, song Công ty luôn duy trì ổn định việc làm cho người lao động với mức lương 6,5 - 8,5 triệu đồng/người/tháng và bảo đảm đầy đủ các chế độ tăng ca, chuyên cần, bảo hiểm, trợ cấp khó khăn... Dù mức lương chưa cao nhưng cũng gấp nhiều lần so với cây mậy sào ruộng, lại được làm việc gần nhà nên công nhân ai cũng mong Công ty phát triển để tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

25,63%. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 66,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,35%. Đời sống được nâng lên, nhân dân đầu tư xây dựng nhà cửa khang trang, nâng cao chất lượng cuộc sống, tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới nâng cao để địa phương sớm về đích.

Khoảng 10 năm trở về trước, đã có nhiều lao động trẻ ở các vùng quê của Thái Bình di chuyển đến các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước tìm kiếm việc làm. Nhiều người làm công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và thuê trọ trong điều kiện thiếu thốn đủ bề. Nhiều người cho biết cuộc sống của công nhân độc thân lúc bấy giờ là "5 không": không nhà cửa, không gia đình, không tình yêu, không vị chơi giải trí, không thể dự thể thao. Thế nhưng bây giờ mọi việc đã khác, những chính sách ưu tiên khuyến khích phát triển các CCN, thu hút đầu tư của tỉnh nên đã "kéo" lao động trở về quê tìm cơ hội việc làm, đồng thời giải chân những lao động trẻ ở lại quê hương vào làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp. Làng được điều này,

nhiều thanh niên sớm "an cư lạc nghiệp", không phải đi làm xa, thuê nhà, không phải trang trải các khoản sinh hoạt phí đắt đỏ ở thành thị. Cũng từ khi có các CCN về làng, các vùng quê trên địa bàn tỉnh chuyển dịch nhanh về cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế. Nhiều nông dân từ đồng ruộng bước vào nhà máy trở thành những công nhân thực thụ với công việc mới ổn định, đời sống ngày một nâng lên.

Theo ông Đỗ Văn Vê, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Thu hút đầu tư phát triển các CCN là hướng đi đúng, tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình, đồng thời góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Hiệp hội cũng luôn đồng hành, giữ vai trò "cầu nối" với cấp ủy, chính quyền các cấp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kết nối các doanh nghiệp hỗ trợ nhau trong sản xuất, tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Khi dịch Covid-19 bùng phát, những khó khăn do tác động của thị trường thế giới song các doanh nghiệp luôn nỗ lực duy trì sản xuất, tìm kiếm các đơn hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm bảo đảm việc làm, thu nhập cho công nhân. Với mức thu nhập bình quân của mỗi công nhân hiện từ 6 - 10 triệu đồng/tháng ở quê họ có thể sống tốt, đi làm có thể về nhà, tiêu dùng với mức chi phí hợp lý. Đời sống vật chất và tinh thần cũng tốt hơn, gắn gũi với gia đình, làng xóm.

Để thu hút nhiều lao động, những năm qua, nhiều doanh nghiệp cũng có xu hướng chuyển về đầu tư tại các CCN ở vùng nông thôn. Điều này giúp cho các doanh nghiệp, người dân đều có lợi, tạo điều kiện để các địa phương giải bài toán "ly nông không ly hương", có thêm các nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

(còn nữa) NGUYỄN HINH